

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว พ.ศ.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แผนงานในการกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ให้ทุกส่วนราชการจัดทำ แผนงานในการกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) โดยให้ระบุรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรมที่จะดำเนินการ และผลที่จะได้รับในแต่ละระยะ บูรณาการการทำงานและงบประมาณร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คำนึงถึงความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค จังหวัด และท้องถิ่น ประเมินและทบทวน แผนงานทุก ๆ ๕ ปี และส่งให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวบรวมนำเสนอ นายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ซึ่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้รวบรวมแผนงานจาก ๒๘ ส่วนราชการนำเสนอ นายกรัฐมนตรีแล้ว นั้น เห็นควรให้ส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ยังมิได้จัดทำแผนงานข้างต้นเร่งรัดการจัดทำแผนงาน ให้แล้วเสร็จ โดยให้จัดทำในรูปแบบตาราง แยกเป็นรายกิจกรรม กำหนดกรอบงบประมาณ และแผนการดำเนินการ ที่ชัดเจน ตามแนวทางข้อสั่งการเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และให้เพิ่มเติมด้วยว่ากิจกรรมใดเป็นกิจกรรมเร่งด่วน ที่จะดำเนินการ ในปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ทั้งนี้ สำหรับ ๒๘ ส่วนราชการที่จัดทำแผนงานส่งให้สำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรีแล้ว ให้ทบทวนแผนงานดังกล่าวและเพิ่มเติมข้อมูลให้เป็นไปในแนวทางข้างต้นต่อไปด้วย ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนราชการส่งแผนงานดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อนำเสนอ นายกรัฐมนตรีพิจารณา ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๒. ให้หน่วยงานกลางใช้แผนงานดังกล่าวประกอบการพิจารณาดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๒.๑ ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ เลขานุการคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาตินำแผนงานไปพิจารณาประกอบการจัดทำร่างกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Road map) ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี

๒.๒ ให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

๒.๓ ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณานำเรื่อง ที่ส่วนราชการเสนอคณะรัฐมนตรี

/ซึ่งคณะรัฐมนตรี ...

ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ โดยให้ทุกส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการตามแนวทางและกรอบเวลาที่กำหนดโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดแจ้งให้ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบและดำเนินการต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๓ (จิตตา) ๔๔๒ (ชัยพล)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th (ซึ่งพล/อริการ)